

Các Nhóm Hỗ Trợ Các Người Nhận Sau Thiên Hỏa Giúp Các Dân Maui

Release Date: Tháng 8 30, 2023

HONOLULU – Các chuyên gia Hỗ trợ Người nhận sau Thiên hỏa của FEMA đang có mặt tại Maui, để hỗ trợ các dân bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng thiên nhiên khi cần thiết. Các chuyên gia này sẽ giúp các gia đình và cá nhân tìm kiếm các hình thức hỗ trợ khác nhau, bao gồm các chương trình của quốc gia, tiểu bang, liên bang và các chương trình phi lợi nhuận.

Các nhóm này là một phần của làn sóng những người phản ứng đầu tiên đến Maui và ngay lập tức bắt đầu giúp đỡ các người nhận. Các chuyên gia đã kết nối hàng trăm người với các cố vấn viên hỗ trợ khẩn cấp, các dịch vụ dành cho cựu chiến binh, Hội Chữ Thập đỏ Hoa Kỳ và các Trung tâm Tình nguyện Hỗ trợ Thiên hỏa khác. Hiện nay, các nhóm đã ghé thăm hơn 430 ngôi nhà và giúp đỡ hơn 1,450 người nhận đang xin hỗ trợ của liên bang.

Để đáp ứng các nhu cầu của những người nhận, các nhóm sẽ đến các khu phố, ghé thăm các địa điểm nhà tạm thời và sàng lọc để đáp ứng các nhu cầu tại Trung tâm Khẩn cấp Hỗ trợ Thiên hỏa. Các trung tâm mở cửa hàng ngày từ 8 a.m. đến 7 p.m. tại **University of Hawaii Maui College, 310 W. Ka'ahumanu Ave., Kahului**, và **Mayor Hannibal Tavares Community Center, 91 Pukalani St., Makawao**.

Các Trung tâm Khẩn cấp Hỗ trợ Thiên hỏa có lối vào cho những người khuyết tật và những người có nhu cầu tiếp cận và hỗ trợ ngôn ngữ. Các trung tâm này cung cấp các dịch vụ trao đổi liên lạc bao gồm công nghệ hỗ trợ cho những người có nhu cầu trợ giúp về thính giác, Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ hoặc kiến thức chuyên môn về các ngôn ngữ khác.

Các nhóm Hỗ trợ Người nhận sau Thiên hỏa rất sẵn lòng và sẵn sàng lên hàng đầu trong mọi sự cố gắng, và họ đã sẵn sàng trang bị để giúp đỡ những người nhận đang xin hỗ trợ, ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất.

Để biết thêm thông tin về các nơi tiếp nhận hỗ trợ sau thiên hỏa cháy rừng tại Maui, vui lòng truy cập mauicounty.gov và fema.gov/disaster/4724. Theo dõi [@FEMARegion9](https://twitter.com/FEMARegion9) trên Twitter và facebook.com/fema.



FEMA

Page 1 of 1